



ประกาศจังหวัดจันทบุรี
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ได้กำหนดแนวทาง
ดำเนินการเพื่อใช้ปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ.๒๕๕๑ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.กำหนดไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐
ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ โดยมอบให้ อ.ก.พ. กรมและผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการคัดเลือกบุคคล
ที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. กรมกำหนด นั้น

จังหวัดจันทบุรี ได้คัดเลือกข้าราชการ ที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งในระดับสูงขึ้น (ตำแหน่งเลื่อนไหล) จำนวน ๗ ราย ดังนี้

<u>ลำดับที่</u>	<u>ชื่อ - สกุล</u>	<u>ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก</u>	<u>ส่วนราชการ</u>
๑.	นางสาวมัทนา รัตนแสง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลชลุง กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้คลอด
๒.	นางสาวจินตนา คงศิริกำแหง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลชลุง กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้คลอด
๓.	นางสาวศิริทิพย์ บำรุงศิลป์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลชลุง กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้คลอด
๔.	นางสาวมนนภา ทิพย์ภูมิ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลแหลมสิงห์ กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช
๕.	นางสาวภัทรกร เขียวช่อม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยใน


ลำดับที่.....

<u>ลำดับที่</u>	<u>ชื่อ - สกุล</u>	<u>ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก</u>	<u>ส่วนราชการ</u>
๖.	นางสาวแก้วตา บรรลุสันติ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลแก่งหางแมว กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
๗.	นางสาวแสงรยา บุญเปี่ยม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	จังหวัดจันทบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งหางแมว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหางแมว ตำบลขุนซ่อง กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น จัดส่งผลงานประเมินตามจำนวนและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด และตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/ว ๓๒๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ภายใน ๑๒ เดือน นับตั้งแต่วันประกาศ หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถส่งผลงานได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดต้องขอรับการคัดเลือก (ซ้ำตัว) ใหม่ อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงผลงานให้ทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓


(นางสาวปาณี นาคะนาท)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศจังหวัดจันทบุรี
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการ (ตำแหน่งเลื่อนไหล) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

ลำดับที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๑	นางสาวมัทนา รัตนแสง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลขลุง กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้คลอด พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	๑๘๖๔๖๘	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลขลุง กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้คลอด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๘๖๔๖๘	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
						ชื่อผลงานที่ส่งประเมิน เรื่อง การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะโลหิตจาง
						ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน เรื่อง นวัตกรรมโดนัทกระตุนน้ำมัน
๒	นางสาวจินตนา คงศิริกำแหง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	๒๘๔๙๕	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๒๘๔๙๕	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
						ชื่อผลงานที่ส่งประเมิน เรื่อง การพยาบาลมารดาที่มีภาวะถุงน้ำคร่ำแตกก่อนการเจ็บครรภ์
						ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน เรื่อง แนวทางการดูแลผู้คลอดที่มีภาวะสายสะดือย้อย
๓	นางสาวศิริทิพย์ บำรุงศิลป์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	๒๗๒๖๕	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๒๗๒๖๕	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
						ชื่อผลงานที่ส่งประเมิน เรื่อง การพยาบาลมารดาที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอด
						ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน เรื่อง พัฒนาการใช้ถุงรองเลือดในระยะคลอด
๔	นางสาวมนนภา ทิพย์ภูมิ	โรงพยาบาลแหลมสิงห์ กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	๒๗๘๒๔	โรงพยาบาลแหลมสิงห์ กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๒๗๘๒๔	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
						ชื่อผลงานที่ส่งประเมิน เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน
						ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน เรื่อง การพัฒนาระบบแจ้งเตือนโรคหลอดเลือดสมอง

ลำดับที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๕	นางสาวภัทรกร เขียวขุ่ม	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยใน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	๒๘๑๒๕	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยใน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๒๘๑๒๕	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
						ชื่อผลงานที่ส่งประเมิน เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะช็อคจากการแพ้
						ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน เรื่อง คิวอาร์โค้ด คู่มือการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะช็อคจากการแพ้
๖	นางสาวแก้วตา บรรลุสันติ	โรงพยาบาลแก่งหางแมว กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	๕๑๖๓๙	โรงพยาบาลแก่งหางแมว กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๕๑๖๓๙	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
						ชื่อผลงานที่ส่งประเมิน เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ
						ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน เรื่อง การพัฒนาแนวทางการดูแลโรคข้อเข่าเสื่อมในคลินิกผู้สูงอายุ
๗	นางสาวแสงรยา บุญเปี่ยม	จังหวัดจันทบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งหางแมว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทางแมว ตำบลขุนซ่อง กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	๒๗๙๘๓	จังหวัดจันทบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งหางแมว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทางแมว ตำบลขุนซ่อง กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๒๗๙๘๓	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
						ชื่อผลงานที่ส่งประเมิน เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน
						ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน เรื่อง การพัฒนาสื่อให้ความรู้โรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มเสี่ยง

(Handwritten signature)